

ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และประสานให้เกิดการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งการจัดสวัสดิการ และการจัดงานเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ที่ดั้งเดิม ซึ่งอบต. คลองวัวได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเกิดความรัก สามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน เช่น จัดงานสงกรานต์ก็จะประสานกับคนในชุมชนให้ไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เชิญผู้สูงอายุไปรับการรดน้ำและให้พร เป็นต้น

2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำกลุ่มแบบธรรมชาติ คือ นางปราณี จันทวร เป็นแกนนำสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ บทบาทของการประสานสู่การปฏิบัติที่สำคัญของผู้นำ คือ การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง/ได้รับเลือกให้เกิดผลดี ซึ่งในปัจจุบัน นางปราณี จันทวร ยังได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มจักสานผักตบชวา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคลองวัว และประธานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคลองวัว ยุทธวิธีที่ใช้คือ นางปราณี จันทวร ทำงานในหน้าที่ประธานกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับเลือกจากสมาชิกอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซื่อสัตย์ ทุ่มเท เสียสละ ใฝ่รู้ รอบคอบระมัดระวัง และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก (ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์) โดยประสานงานกับภาครัฐ เอกชน คนในชุมชน และการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดความรู้ในกิจกรรมตามโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่คนทั่วไป คือ รางวัล โล่ เกียรติบัตรต่างๆ ที่ได้รับจากการประกวด ทำให้ในคนชุมชนเห็นคุณค่า ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และการที่ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีท้องถิ่นหรือจังหวัด ทำให้นางปราณี จันทวร เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนภายนอกชุมชน และเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด จึงได้รับเชิญ/แต่งตั้งให้ร่วมการบริหารงานชุมชนและการดำเนินงานชุมชนในระดับจังหวัดด้วย เช่น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น เป็นที่ปรึกษาและการให้คำแนะนำ จัดสรรงบประมาณร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ส่วนคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการประสานสู่การปฏิบัติ ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของแต่ละคนซึ่งมีบทบาทแตกต่างกัน เช่น ด้านเศรษฐกิจ เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ ก็จะมาประสานกันระหว่างสมาชิกด้วยกัน ประสานกับผู้นำชุมชนและภาครัฐ เช่น ติดต่อขอรับการสนับสนุนในด้านเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐโดยการทำโครงการต่างๆ ประสานให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้ความรู้และแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันก็จะมี การติดต่อประสานงานกันเสมอ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้เกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ ด้านสังคม ได้มีการติดต่อประสานกันในการดูแลช่วยเหลือกัน การติดต่อประสานกันในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี เช่น งานทำบุญทอดกฐินที่วัดโพธิวงษ์ คนในชุมชนก็จะประสานกันในการทำอาหารไปเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน งานสงกรานต์ก็จะติดต่อประสานกัน โดยชักชวนให้ไปพบปะกันในงานที่อบต.คลองวัวจัด หรือที่ทางวัดจัดขึ้น เป็นต้น การประสานกันดังกล่าวทำให้เกิดความรักสามัคคี ส่งผลให้ชุมชนมั่นคงสามารถพึ่งตนเองได้

“อบต.คลองวัวเราจัดงานสงกรานต์เป็นประจำทุกปี การจัดก็หาข้อมูลผู้สูงอายุ และประสานงานให้รู้ วัน เวลา สถานที่ที่จัด และเชิญคนในชุมชนให้มาร่วม โดยประกาศแจ้งทางหอกระจายข่าว ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานเราก็มีของแจกด้วย เช่น ปีนี้ก็ทำเป็นเสื้อ ได้ให้เอาไว้ใส่เป็นการเทิดพระเกียรติตามที่รัฐบาลเชิญชวน ถ้าซื้อเองคนสูงอายุคงไม่ได้ไปซื้อ”

(นายก อบต.คลองวัว: สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2558)

5. ประเมินชัดเจนทุกระยะ

หน่วยงานภาครัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและคนในชุมชน มียุทธวิธีที่ใช้ในการประเมินชัดเจนทุกระยะเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกันไปตามบทบาทการดำเนินงานของตน

1) **หน่วยงานภาครัฐ** ที่มีบทบาทในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการประเมินชัดเจนทุกระยะ โดยภาครัฐมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางในการวัดและประเมินผล พร้อมทั้ง มีการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน ยุทธวิธีของภาครัฐ ได้แก่ มีการกำหนดกรอบการประเมินหรือจัดทำตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน ต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) ดัชนีชี้วัดความ“อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) มี 6 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด เป็นต้น มีการกำกับติดตามโดยตัวแทนภาครัฐ เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการกำกับติดตามโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดมีคณะกรรมการที่ทางจังหวัดแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำการประเมินหมู่บ้านในจังหวัดนั้น เมื่อประเมินแล้ว ได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดทำหลักฐานและเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและจัดเก็บเป็นระบบ นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบยังมีสิ่งล่อใจโดยจัดประกวดเป็นระยะๆ เพื่อเสริมแรง

2) **ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง** ได้แก่ ผู้นำกลุ่มแบบธรรมชาต คือ นางปราณี จันทวร เป็นแกนนำสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ บทบาทของประเมินชัดเจนทุกระยะที่สำคัญของผู้นำ คือ เป็นแกนนำร่วมกับคณะกรรมการ กำหนดแผนงานการประเมิน ทำกรอบการประเมินตัวชี้วัด/ เกณฑ์ และแผนการประเมินตามเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดหรือถ้าไม่มี ก็ร่วมกันทำขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และเตรียมการประเมิน ผู้นำเป็นผู้ดำเนินการติดตามการวัดและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทุกโครงการ โดยทำการประเมิน เช่น กรรมการกลุ่มจักสานผักตบชวา เมื่อมีลูกค้าสั่งให้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถ้ามีแบบมาให้ทางกลุ่มก็จะประชุมปรึกษากำหนดราคา ติดต่อตกลงราคา ทำสัญญา และเมื่อทำเสร็จจะมีกรรมการผู้ที่รับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเมินผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ถ้าพบว่าสินค้าชิ้นใดไม่ได้มาตรฐานก็จะคัดออก ฝ่ายขายก็ทำการส่งสินค้าให้ลูกค้า ฝ่ายบัญชีก็จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ถูกต้อง และมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดมาตรวจสอบ ซึ่งจะทำการประเมินทุกระยะควบคู่กับการมีคุณธรรมโดยการมีส่วนร่วมของกรรมการ/สมาชิกเป็นผู้ประเมิน เช่น สินค้าที่ถูกคัดออก ทางกลุ่มก็ยังรับซื้อและนำไปขายให้ ซึ่งราคาที่ขายอาจจะถูกลง ส่วนโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ทำเฉพาะกิจประเมินโดยการสังเกตการดำเนินโครงการ และได้ติดตามผลภายหลัง สรุปเป็นรายงาน

ส่วนคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการประเมินผลเป็นอย่างดี และยอมรับในกฎเกณฑ์ กติกาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เมื่อประเมินแล้วเกี่ยวข้องกับใครก็

จะแจ้งให้ทราบ เช่น กลุ่มจักสานเมื่อกรรมการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกสานมาส่ง ถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์ก็คัดออกไม่ส่งให้ลูกค้า แต่ก็เอาไปขายให้เมื่อเวลาทางกลุ่มไปออกร้าน แล้วบอกให้คนสานรู้ว่ายังบกพร่องอะไร จึงไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนนี้ ส่วนงานกองทุน หรืองานศูนย์เรียนรู้ก็บริหารโดยคณะกรรมการเช่นเดียวกัน และก็สามารทำได้ดี ทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวัวได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานงานชุมชนประเภทเครือข่าย ทำให้ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวัว เป็นองค์กรต้นแบบที่มีการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรีในชุมชนของตนเอง จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และรับเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 จากนายกรัฐมนตรี

“กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวัว เราได้พัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานงานชุมชน ประเภทเครือข่าย โดยเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตามระบบมาตรฐานงานชุมชน ทำให้ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อปี 2553”

(นางปราณี จันทวร อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1: สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2558)

ตอนที่ 3 ผลสำเร็จที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินงานของภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากการศึกษาบริบทของชุมชนบ้านบางตาแผ่นดิน บทบาทและยุทธวิธีการดำเนินงานของภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้นำเสนอ 5 กรณี ได้แก่ 1) กลุ่มจักสานผักตบชวา 2) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวัว 3) ศูนย์เรียนรู้ตำบลคลองวัว 4) กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ 5) ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้น จากกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี พบว่า ชุมชนได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ในอดีต เริ่มจากการก่อตั้งกลุ่มจักสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดตั้งกองทุนฯ ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ในเวลาต่อมา ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มฯ กองทุนฯ และศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้ชุมชนบ้านบางตาแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ดังรางวัลที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปซึ่งถือเป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานของชุมชน ดังตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2549 ชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2549 และยังได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดอ่างทองให้เป็นตัวแทนแสดงในงาน “คืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2557 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

จากอดีตจนถึงปัจจุบันชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินได้รับรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ ถือเป็นความสำเร็จของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยลำดับดังนี้

1) รางวัล ประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณของชุมชนบ้านบางตาแผ่นดิน

1.1) รางวัล ประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณที่ชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินได้รับ มีดังนี้

(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการแข่งขันผลิตภัณฑ์ผักตบชวา การประกวดและแข่งขันสุดยอดฝีมือหัตถกรรมจังหวัดอ่างทอง “งานเมืองอยู่ข้าวอยู่น้ำ และงานกาชาดอ่างทอง” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม พ.ศ. 2533 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(2) ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ด้วยราษฎรบ้านบางตาแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขในหมู่บ้านของตน ตามนโยบายกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นที่เรียบร้อย จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2537 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(3) รางวัลชนะเลิศการประกวด “หัตถศิลป์อ่างทอง 41” ประเภทผักตบชวา “งานปีใหม่ กาชาด 102 ปี เมืองอ่างทอง” วันที่ 29 ธันวาคม 2540 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

(4) จังหวัดอ่างทองมอบเกียรติบัตรให้เพื่อแสดงว่า บ้านบางตาแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2545 รางวัลชมเชย ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2545 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(5) ประกาศนียบัตร กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นดิน ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับ 5 ดาว ภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2546 ประเภทเครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

(6) โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลคลองวัว สหกรณ์การเกษตรเมืองอ่างทอง จำกัด จังหวัดอ่างทอง ในฐานะที่มีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ ภาคกลาง ประจำปี 2546 ประเภทกลุ่มสตรีสหกรณ์ จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

(7) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มอบโล่รางวัลที่ 3 การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ประเภทกระเป๋าเส้นใยพืช งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 19 ณ วันที่ 21-25 มกราคม 2547

(8) ประกาศเกียรติคุณแก่ ครอบครัวนายถวิล นางปราณี จันทวร ซึ่งได้รับการสดุดีให้เป็น “ครอบครัว ร่มเย็น” ประจำปี 2548 จังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาสการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และครอบครัว ประจำปี 2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 เมษายน 2548 จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(9) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มอบโล่รางวัลชมเชย การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา งานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 20 ณ วันที่ 13-17 เมษายน 2548

(10) กลุ่มจักสานจากผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นดิน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานระดับใบรับรอง ทอง ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2548 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

(11) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองวัว ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เรียบร้อยแล้ว รหัสทะเบียน 1-15-01-13/1-0001 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

(12) รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านในฝันระดับเขต ประจำปี 2548 ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านในฝัน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบให้แก่บ้านบางตาแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(13) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2549 แก่บ้านบางตาแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 22 มิถุนายน 2549 จัดโดยกระทรวงมหาดไทย

(14) ประกาศนียบัตร กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นดิน ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ. 2549 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2549 จากปลัดกระทรวงมหาดไทย

(15) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการทำของที่ระลึกจากผักตบชวา ใน “งานกาชาด 111 ปี ของดีเมืองอ่างทอง 2550” วันที่ 2 มีนาคม 2550 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

(16) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ขอมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ บ้านบางตาแผ่นดิน อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในฐานะ “ชุมชน-หมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง” ประจำปี 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 จากประธานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

(17) กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน มอบประกาศเกียรติคุณ กลุ่มจักสานจากผักตบชวา หมู่ 1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นกลุ่มที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมแห่งปี 2550

(18) จังหวัดอ่างทองขอแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจที่เครือข่ายวัฒนธรรมระดับตำบลพร้อมที่จะดำเนินงานวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยตนเอง ในฐานะเป็นเจ้าของวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง จึงประกาศจัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลคลองวัว ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2551 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(19) หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นสภาองค์กรชุมชนตำบล เลขที่ 15009 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมประชาธิปไตยรากฐานผ่านการ

พัฒนาของแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมประชาธิปไตยรากฐานผ่านการพัฒนาเมืองภาคพลเมือง ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 จากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

(20) หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ากลุ่ม TO BE NUMBER ONE 2553 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์กรชุมชนที่สามารถจัดการการพัฒนาด้าน อาสาพัฒนาเพื่อสังคม ที่ได้รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นที่ยอมรับ ของขบวนการองค์กรชุมชนและหน่วยงานภาคี ให้ไว้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พัฒนาการอำเภอเมืองอ่างทอง สำนักงาน ปฏิบัติการภาคกลางตอนบนและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายก องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองวัว

(21) ประกาศนียบัตร กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นดิน ได้รับการคัดสรรเป็น ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว ปี พ.ศ. 2552 ประเภทผ้าฯ กระเป๋าหิ้ว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2551 จากอธิบดีกรมการพัฒนา ชุมชน

(21) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขัน OTOP อ่างทอง เนื่องใน “งาน กาชาด 112 ปี ของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2551” วันที่ 16 เมษายน 2551 จากผู้ว่าราชการจังหวัด อ่างทอง

(22) ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบล คลองวัว ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 จากรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

(23) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประกาศเชิดชูเกียรติฉบับ นี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมคลองวัว เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 จากสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

(24) ประกาศนียบัตร กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นดิน ได้รับการคัดสรรเป็น ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว ปี พ.ศ. 2553 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก กระเป๋าสาน ผักตบชวา ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2553 จากรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการอำนวยการ และปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการดำเนินงาน

(25) โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า กองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์กรต้นแบบที่มีการจัด สวัสดิการชุมชน เพื่อการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการให้อย่างมีคุณค่า รับผิดชอบต่อสังคม ในชุมชน ของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน วันที่ 11 มกราคม 2553 จากนายกรัฐมนตรี

(26) เกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บ้านบางตาแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

“อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2553 วันที่ 30 มิถุนายน 2553 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(27) เกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า เครือข่ายองค์กรสวัสดิการตำบลคลองวัว ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองได้พัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานงานชุมชน ประเภทเครือข่าย โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตามระบบมาตรฐานงานชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ออกให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(28) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่บ้านบางตาแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ได้ดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วยความเข้มแข็งเป็นแบบอย่าง ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน 2554 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

(29) เกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชนท้องถิ่นอันนำไปสู่การจัดการตนเอง ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 จากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

(30) เกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางตาแผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวัว จังหวัดอ่างทอง เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ปี 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(31) ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง ได้สนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 1 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ให้ไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 จากปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(32) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคลองวัว ที่ตั้งอยู่ที่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางตาแผ่นดิน ตำบลคลองวัว ได้รับการคัดเลือกเป็น “ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด” ทางจังหวัดจึงให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” โดยทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(33) ประกาศนียบัตร กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นดิน ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว ปี พ.ศ. 2555 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก กระจ่างสานผักตบชวา ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 จากรองนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงมหาดไทย

(34) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอมอบโล่เกียรตินี้ไว้ เพื่อแสดงว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองวัวเป็นผู้ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดอ่างทอง ปี 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 จากรองนายกรัฐมนตรี

(35) กรมควบคุมโรค มอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า วิชาหกิจชุมชนบ้านบางตาแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง ผ่าการประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ภายใจเป็นสุข ระดับจังหวัด ในระดับ ดี ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จากอธิบดีกรมควบคุมโรค

(36) คณะกรรมการส่งเสริมวิชาหกิจชุมชน จังหวัดอ่างทอง ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดวิชาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 แต่ วิชาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จากผู้ว่าราชการจังหวัด อ่างทอง และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

(37) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมืองอ่างทอง เป็นผู้มึผล การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาค 1 จนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 จากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1.2) รางวัล ประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณของนางปราณี จันทวร (ผู้นำกลุ่มที่ใช้ เป็นกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี) มีดังนี้

นางปราณี จันทวร เป็นผู้นำกลุ่มตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มจักสานไม้ไผ่ และเปลี่ยนมาใช้วัสดุเป็น ผักตบชวา ต่อมาได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 3 สมัย การเป็นผู้นำชุมชนในระดับหมู่บ้านเริ่มปรากฏ ชัดเจนขึ้นเพราะต้องทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลลูกบ้านให้อยู่ดี กินดี มีความสุข โดยรับทราบข่าวสาร นโยบายต่างๆ จากภาครัฐ ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารได้ยึดหลักธรรมาภิบาลทำให้ได้รับรางวัล และการยกย่อง เชิดชูเกียรติหลายด้าน ดังนี้

(1) สมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทสหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2547 นางปราณี จันทวร

(2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้ เพื่อแสดง ว่า นางปราณี จันทวร ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด สาขายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551 จาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(3) ประกาศเกียรติคุณ ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่านางปราณี จันทวร ได้ให้ความ ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 -2551 ด้วยความตั้งใจและเสียสละอย่างยิ่ง ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(4) ศูนย์การศึกษาอนุกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอ่างทอง ขอ มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นางปราณี จันทวร ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทยสาขา หัตถกรรมพื้นบ้าน (ประเภทจักสานผักตบชวา) ประจำปี 2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 จากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอนุกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอ่างทอง

(5) กระทรวงวัฒนธรรมประกาศเกียรติคุณแด่ นางปราณี จันทวร เป็นผู้ทำ คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2553 จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

(6) 76 ต้นแบบคนดี สู่ 60 ล้านคนดีทั่วไทย รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี 2553 นางปราณี จันทวร ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 โครงการเพื่อสนับสนุนคนดี โดยหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

(7) กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ผ่านการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป จากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(8) ประกาศเกียรติคุณ ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่านางปราณี จันทวร ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 -2553 ด้วยความตั้งใจและเสียสละอย่างยิ่ง ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 จากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางปราณี จันทวร ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(10) กรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กิจกรรมเชิดชูเกียรติปราชญ์สหกรณ์ โล่ประกาศเกียรติคุณแด่ นางปราณี จันทวร ปราชญ์สหกรณ์ของจังหวัดอ่างทอง จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

(11) ขอมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางปราณี จันทวร ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2554 จากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(12) เกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางปราณี จันทวร ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดผลิตภัณฑ์กระเป่าสุขภาพสตรีจักสานจากผักตบชวา ในงาน 116 ปี ของดีเมืองอ่างทอง 2555” วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(13) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอมอบโล่เกียรติยศ รางวัลสตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปี 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 จากปลัดกระทรวงมหาดไทย

(14) สำนักนายกรัฐมนตรี ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางปราณี จันทวร กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง ชุดที่ 1 (ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555) ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมีจิตอาสา เป็นประโยชน์ต่อการสร้างธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2555 จากประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(15) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ นางปราณี จันทวร ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ให้ไว้ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(16) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า นางปราณี

จันทวร สมควรยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2558 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินประสบผลสำเร็จ

1.1) บทบาทภาครัฐ ภาครัฐได้ทำหน้าที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในรูปแบบต่างๆ เช่น กำหนดเป็นนโยบายและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนนำไปปฏิบัติ ให้เงินทุน จัดสรรงบประมาณมาให้ จัดอบรมให้ผู้นำ จัดเจ้าหน้าที่ของรัฐมาอบรมให้รวมทั้งทำการสาธิตให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติได้ ติดตามประเมินผล และจัดประกวดทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อให้การเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ

1.2) บทบาทของผู้นำชุมชน ได้แก่ นางปราณี จันทวร มีบทบาทที่โดดเด่น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มจักสาน/ กองทุน/ ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ผู้วิจัยนำมาเป็นกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในชุมชนในเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหมู่บ้านได้อย่างดี เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีความซื่อสัตย์ เสียสละให้แก่ส่วนรวม มีศักยภาพในความเป็นผู้นำสูง ใฝ่เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มต่างๆ และผู้ที่สนใจในชุมชนและภายนอกชุมชนโดยไม่ปิดบัง จึงได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินเป็นอย่างดี การทำงานเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน บทบาทผู้นำของนางปราณีเริ่ม ในปีพ.ศ. 2532 ที่ได้จัดตั้งกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ต่อมาสมาชิกเพิ่มขึ้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการและสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บนที่ดินของนางปราณี จันทวร ซึ่งอยู่หน้าบ้าน ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จึงเป็นสถานที่ที่ให้คนในชุมชนได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันบ่อยขึ้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในชุมชน รู้ข่าวคราว และเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่ภาครัฐให้ชุมชนดำเนินการ ต่อมาได้มอบอาคารให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนบ้านบางตาแผ่นดิน เนื่องจากนางปราณี จันทวร เป็นผู้นำก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่เริ่มแรก ต่อมาเมื่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางตาแผ่นดิน ได้ทำหน้าที่ปกครองดูแลคนในหมู่ที่ 1 บ้านบางตาแผ่นดิน อยู่ 3 สมัย (พ.ศ. 2539-2552) ในช่วงนั้นจึงเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกลุ่มดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ชุมชนจัดดำเนินการ เมื่อลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกยังไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานกลุ่มต่างๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นอยู่เช่นเดิม ทำให้ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินเป็นอย่างดี การทำงานเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม โดยตั้งเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เช่น คณะกรรมการกลุ่มจักสานผักตบชวา คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองวีว คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น ทำให้ชุมชนประสบผลสำเร็จ ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกในการประเมินศักยภาพจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดอ่างทองให้เป็นตัวแทนแสดงในงาน “คืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2557 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ส่วนตัวแทนภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ อบต.คลองวัว ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนตามแผนพัฒนาชุมชนที่ได้จัดทำขึ้น และทำโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลายโครงการที่จัดเป็นประจำทุกปี เช่น จัดงานสงกรานต์ จัดงานเทิดพระเกียรติงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น และทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ เช่น เก็บขยะ และจะนำขยะไปทำปุ๋ยอินทรีย์กลับมาให้คนในชุมชนได้นำไปใช้ในการปลูกพืช ซึ่งโครงการนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานศึกษาหาข้อมูลและซื้อรถขนขยะ เป็นต้น

1.3) บทบาทของสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชน ได้แก่ คนที่มีภูมิปัญญาและดำเนินชีวิตอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านบางตาแผ่น ซึ่งมีส่วนร่วมในกลุ่มจักสาน/ กองทุน/ ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ผู้วิจัยนำมาเป็นกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี ปัจจุบันชุมชนยังมีลักษณะของความเป็นชนบท มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นเครือญาติ หรืออยู่กันแบบญาติพี่น้อง มีความสนิทสนมคุ้นเคย และพึ่งพาอาศัยกัน คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธจึงมีการปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนาที่วัดทำให้ได้พบปะพูดคุยกันอยู่เสมอๆ และร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่ครอบครัว โรงเรียน วัดในชุมชน หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลคลองวัวได้จัดขึ้น ทำให้คนในชุมชนมีโอกาสได้พบกัน/ทำกิจกรรมร่วมกัน และโดยพื้นฐานของคนในชุมชนมีความเป็นเครือญาติ จึงมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสามัคคีกันดี ในอดีตเมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มจักสานทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ สมาชิกกลุ่มจักสานได้ตั้งเป็นกองทุนจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกและช่วยเหลือคนในชุมชน เช่น ให้สมาชิกกู้ยืม ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ต่อมามีการตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคลองวัว กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคลองวัว ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคลองวัว คนในชุมชนได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันบ่อยขึ้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในชุมชน รู้ข่าวคราว และเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ภาครัฐมีนโยบายให้ชุมชนดำเนินการจัดทำ โดยมี นางปราณี จันทวร เป็นผู้นำ เมื่อลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชนบ้านบางตาแผ่นยังมีความเชื่อมั่นในผู้นำกลุ่ม สมาชิกยังไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธานกลุ่มต่างๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นอยู่เช่นเดิม เมื่อนำความรู้เรื่องต่างๆ มาเล่า หรือชักชวนให้ทำโครงการ/กิจกรรมคนในชุมชนจึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

3) ผลสำเร็จที่ชุมชนบ้านบางตาแผ่นได้รับ

ผลสำเร็จที่ชุมชนบ้านบางตาแผ่นได้รับ ผู้วิจัยวิเคราะห์สังเคราะห์ตามองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังนี้

3.1) ความพอประมาณ

(1) มีการดำเนินชีวิตตามอัตภาพ หรืออยู่ได้อย่างพอเพียง กินอยู่อย่างพอเพียงตามอัตภาพ มีการใช้จ่ายเหมาะสมกับฐานะของตนเอง ไม่ฟุ่มเฟือยหรือสร้างหนี้สินให้ตนเอง และทำให้ครอบครัวเดือดร้อน มีการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้ไม่เป็นหนี้สิน เกิดความทุกข์ต่อตนเองและครอบครัว

(2) สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยคนในชุมชนทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดี ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ขยันทำอาชีพหลัก หรือทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เช่น ทำการจักสานผักตบชวา ทำขนมทองกรวย เป็นต้น การลดรายจ่าย มีการปลูกผักสวน

ครัว ทำให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ ทำให้ชุมชนเกิดความมั่นคงดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

(3) สามารถประมาณตนได้เหมาะกับศักยภาพและสภาพชุมชน เช่น การรับมอบหมายทำงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล หาอาชีพหรือทำอาชีพเสริมที่ถนัดและเป็นไปได้ ถ้าไม่ถนัดก็ต้องศึกษาหาข้อมูล เรียนรู้ก่อนแล้วจึงตัดสินใจ ซึ่งการทำงานให้สำเร็จต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบในการวางแผนและตัดสินใจ และมีการรวมกลุ่มร่วมมือช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ เกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลา เป็นต้น

(4) มีการบริหารจัดการชุมชนที่พอเหมาะพอดี คือ การบริหารจัดการชุมชนที่มีหลักการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม สมาชิกในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการ แกนนำและสมาชิกได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม มีการประสาน/สื่อสารสู่การปฏิบัติ มีการจัดหางบประมาณจากภายนอกและระดมทุนจากสมาชิกเพื่อก่อตั้งและขยายกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามกำลังทุนและความสามารถที่มีอยู่ มีการรวมกลุ่มในการดำเนินงาน และประเมินผลงานที่เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

(5) ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่อย่างเหมาะสม ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ เช่น การติดต่อสื่อสารของคนในชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องเดินทางไปพบเป็นการใช้โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ การทำนาจากเดิมที่ใช้ควายไถนาก็เปลี่ยนมาใช้รถแทน การเก็บเกี่ยวข้าวจากเดิมที่ใช้คนเกี่ยวข้าว และเอาไปนวด ก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งขั้นตอนที่สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต การอบฟักตบขวาที่จะใช้ในการสานผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันเชื้อรา ระยะแรกชุมชนอบในตู้นึ่งด้วยก้ามถั่ว ต่อมาใช้สารเคมีอบ ต่อมาใช้ตู้อบไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ใช่เกินตัว/เกินความจำเป็นของชุมชน

3.2) ความมีเหตุผล

(1) สร้างระบบ กลไกการดำเนินงานโดยกลุ่มสมาชิก และคำนึงถึงความสอดคล้องกับภูมิสังคม (สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม) ได้แก่ การกำหนดกฎระเบียบหลักเกณฑ์กติกาในการปฏิบัติของบ้านบางตาแผ่นดินโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม เช่น การจัดสวัสดิการเงินกองทุนชุมชนตำบลคลองวัว กำหนดกลไกในการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น รวมทั้ง การสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกรักชุมชน

(2) ใช้สถานที่อย่างคุ้มค่า อาคารที่สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ในที่ดินของบ้านผู้นำ ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้รวบรวม และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นแหล่งดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้เป็นที่รับรองสมาชิกที่มาศึกษาดูงาน จัดเป็นสถานที่ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสถานที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การเดินทางสะดวก ทำให้สถานที่ถูกใช้อย่างคุ้มค่า

(3) จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างรอบคอบ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมีทั้งที่ชุมชนจัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน และจัดตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งชุมชนได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไว้ในแผนชุมชนดำเนินการโดยคนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด

วางแผนอย่างรอบคอบ ร่วมทำอย่างระมัดระวังโดยใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ กฎหมาย หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ต้งามในการดำเนินงาน รวมทั้งคำนึงถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของชุมชน จึงทำให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

(4) ประหยัดทรัพยากรเพื่อลดต้นทุน ลดต้นทุนการผลิตโดยรวมกันซื้อรวมกันขาย ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดและทำให้โดดเด่นเป็นที่สนใจ เช่น ชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินได้ใช้ผักตบชวามาसानแทนไม้ไผ่ที่หายากราคาแพง และทำผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายเป็นที่สนใจของลูกค้า ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเป็นอาชีพเสริมที่ยั่งยืน

(5) จัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ โดยการจัดตกแต่งให้สวยงาม เช่น ติดป้ายบอกสถานที่ ปลูกไม้ประดับหน้าบ้าน รักษาความสะอาดในชุมชน ร่วมพัฒนาชุมชนในวันสำคัญ มีการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นการทำงานที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน และสนองต่อนโยบายของภาครัฐด้วย ทำให้ชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินได้เป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ของคนในชุมชน

3.3) มิถุนิคุ้มกันที่ดี

(1) มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและภาครัฐส่งเสริม ผู้นำชุมชน คือ นางปราณี จันทวร ที่เป็นทั้งผู้นำธรรมชาติ และต่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นผู้นำที่เป็นตัวแทนภาครัฐ เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม ทั้ง 5 กลุ่มที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้ที่ไม่รู้ ทำให้มีความรู้ ความคิดริเริ่ม มีจิตสำนึกรักชุมชน เสียสละ สร้างแกนนำที่มีจิตอาสา เป็นผู้นำในการทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งภาครัฐได้กำหนดนโยบายให้การส่งเสริม โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้งบประมาณสนับสนุน จึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนให้ได้รับผลสำเร็จ

(2) มีการป้องกันความเสี่ยง คนในชุมชนมีการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อาชีพหลัก คือ ทำการเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว รองลงมา คือ จักสาน อาชีพรับจ้าง ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น กลุ่มจักสานวางแผนอย่างรอบคอบ เช่น กลุ่มจักสานใช้ผักตบชวามาसानแทนไม้ไผ่ซึ่งหายากและมีราคาแพง มีการทำบัญชีครัวเรือนควบคุมรายจ่าย มีการออมเงินวันละบาทเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน จัดเป็นทุนในการดูแลช่วยเหลือกันเองในชุมชน ช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส และคนในสังคมที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

(3) มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น นำภูมิปัญญาในการจักสานไม้ไผ่มาประยุกต์ใช้สานผักตบชวา นำลายสานที่เคยสานในอดีตมาใช้สาน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีการต่อยอดคิดลายสานใหม่ ทำให้มีผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ลายใหม่ รูปแบบใหม่ๆ อย่างหลากหลายออกจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์ขึ้นใช้เอง ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น

(4) เป็นชุมชนปลอดภัยปลอดยาเสพติด จากการแพร่ระบาดของยาเสพติด ชุมชนได้ประชุมขอความร่วมมือคนในชุมชนป้องกันเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ต่อมา มีโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ให้การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน โดยมอบเงินให้ชุมชนที่ร่วมดำเนินการ กองทุนละ 8,000 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่มี การให้กู้ยืม และคนในชุมชนร่วมระดมทุน

ศรัทธาและทุนปัญญาเข้าสมทบ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมให้ความรู้ เติบเวรยาม พาผู้ติดยาไปบำบัด เป็นต้น ทำให้ชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินเป็นชุมชนที่ปลอดภัยเสพติด

(5) มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนมีการสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น สร้างเครือข่ายวิทยากรภายในชุมชน ประสานวิทยากรจากภายนอกชุมชน (จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน) เครือข่ายกลุ่มจักสาน (การจัดหาวัตถุดิบในการจักสาน/การขาย) เครือข่ายสวัสดิการชุมชน (ศึกษาดูงาน/เรียนรู้การดำเนินงาน) เครือข่ายอาชีพเกษตรกรรม และขยายผลจากหมู่บ้านไปสู่ตำบลข้างเคียง เป็นต้น

3.4) ความรู้

(1) ผู้นำชุมชนเฝ้าหาความรู้อยู่เสมอ ผู้นำชุมชนที่เป็นผู้นำกลุ่มทั้ง 5 กรณีศึกษา เป็นผู้สนใจหาความรู้อยู่เสมอ ทั้งการเข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับเชิญมา เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาในโอกาสต่างๆ ที่สนใจ จัดโครงการ/กิจกรรมที่คิดขึ้นเอง และจัดตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในกลุ่ม ในและนอกชุมชนที่สนใจ นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และผู้นำชุมชนยังได้พัฒนาตนเองจนจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ทำให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัล สตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปี 2555

(2) สมาชิกในชุมชนสนใจเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้แก่ การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การดำเนินงานของกลุ่ม โดยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำ กับสมาชิกด้วยกัน การเข้าประชุม อบรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง สร้างความเจริญก้าวหน้า ความมีชื่อเสียงให้แก่ตนเองและชุมชน

(3) มีปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากรในชุมชน ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนบางคนสามารถพัฒนาตนเองแบบอย่าง/เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากรท้องถิ่น ทำให้ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่เข้ารับการอบรมโครงการต่างๆ รวมทั้ง ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิตการปฏิบัตินอกศูนย์เรียนรู้

(4) มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลคลองวัวเป็นแหล่งศึกษาดูงานของคนในชุมชนและบุคคลทั่วไป ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน การดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด” ในปี 2555 ทางจังหวัดจึงให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี จังหวัดอ่างทอง” ได้จัดเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 5 ฐาน ได้แก่ จักสานผักตบชวา ทำขนมทองกรวย โรงสีชุมชน บ่อเลี้ยงปลา และทำไร่นาสวนผสม โดยมีวิทยากรประจำแต่ละศูนย์

(5) มีการจัดการความรู้ ในการดำเนินงานของชุมชนมีการจัดการความรู้ โดยทำการรวบรวมองค์ความรู้ สรุปบทเรียนการทำงาน สร้างความรู้โดยวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน จัดระเบียบโดยสมาชิกทำเป็นเอกสาร เก็บในไฟล์ข้อมูล และมีการนำมาแลกเปลี่ยนความรู้โดยการพูดคุย/ประชุม ทำให้คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีสติปัญญานำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเจริญก้าวหน้า

3.5) คุณธรรม

(1) ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนมีการปฏิบัติตนและครอบครัวให้อยู่อย่างพอเพียง ร่วมมือร่วมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะผู้นำชุมชน นางปราณี จันทวร ประพฤติปฏิบัติตนทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน เป็นผู้นำธรรมชาติที่เข้มแข็ง เสียสละ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ส่วนคนในชุมชนแต่ละครอบครัวมีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัดและอดออม ร่วมมือช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน ทำให้ชุมชนประสบผลสำเร็จ ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

(2) มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชน คนในชุมชนมีการอบรมเลี้ยงดู สมาชิกในครอบครัว/ชุมชนให้ประพฤติดี มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด และดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นอย่างดี และช่วยกันเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนเอง ในระยะเริ่มแรก เมื่อภาครัฐมีนโยบายให้ตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินจึงตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคลองวัว และดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ทำให้ชุมชนบ้านบางตาแผ่นดินเป็นชุมชนที่ปลอดภัยยาเสพติด

(3) มีความรักสามัคคีกัน ชุมชนมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง กลุ่มต่างๆ ที่รวมกลุ่มกันส่วนใหญ่มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เรื่องที่ประชุม เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม การจัดกิจกรรมของชุมชน หรือแจ้งข่าวสารจากทางราชการ เป็นต้น โดยร่วมกันวางแผน จัดกิจกรรม การดำเนินการ และประเมินผล นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ที่ศูนย์การเรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมที่อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ ทำให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ทำให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันมากขึ้น

(4) มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ชุมชนยังมีลักษณะความผูกพันแบบเครือญาติ จึงมีการช่วยเหลือกันในลักษณะพี่น้อง เครือญาติค่อนข้างมาก ให้ออกสคนในชุมชนเมื่อทำผิด และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ผู้นำยังจัดให้มีการพัฒนาด้านสุขภาพะ สังคมวัฒนธรรมในชุมชนให้แก่กลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเพลงพื้นบ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้สมาชิกมีสติปัญญาในการดูแลตนเอง ทำงานในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา มีกองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือสมาชิก/คนยากไร้ ซึ่งเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และเอื้ออาทรต่อกัน

(5) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่เหนียวแน่น คนในชุมชนยังมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ทำให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือส่งเสริมการปฏิบัติกิจทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของภาครัฐเป็นไปอย่างเป็นไปอย่างเหนียวแน่น ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณมากมายซึ่งถือเป็นความสำเร็จของชุมชน